

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC DU XUÂN ĐẦU NĂM QUÝ MÃO 2023

Nhân dịp đầu xuân Quý Mão, Công đoàn trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chuyến du xuân đầu năm. Chuyến du xuân được diễn ra vào ngày 29/1/2023 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng) với các điểm đến là Chùa Cái Bầu – Đền Cửa Ông và Đền Cô Bé Cửa Suốt.

Du xuân lễ chùa đầu năm là một nét văn hóa tâm linh đầy ý nghĩa của người Việt. Người Việt tin rằng đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ là ước nguyện mạnh khỏe, bình an mà đó còn là cách để tìm về với chốn tâm linh, trở về với những giá trị văn hoá lịch sử lâu đời của dân tộc. Trong tiết trời se se lạnh của buổi đầu xuân, du xuân lễ chùa dường như làm cõi lòng người trở nên thiện lành hơn bao giờ hết. Khi ấy, mọi ưu phiền cũng được gột bỏ, trời đất và con người giao hoà trong niềm hoan ca rộn ràng. Với những ý nghĩa tốt đẹp đó, đã từ rất lâu đời, du xuân lễ chùa trở thành một phong tục quen thuộc của người Việt.



Tiếp nối truyền thống văn hoá dân tộc, đầu xuân nào cũng vậy, Công đoàn trường THCS Phúc Lợi đều tổ chức du xuân cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên

nhà trường. Điểm đến đầu tiên của chuyến du xuân là Chùa Cái Bầu. Chùa Cái Bầu hay còn được người dân quanh vùng gọi là Thiền Viện Trúc Lâm Giác Tâm. Ngôi chùa nằm ở thôn 1, xã Hạ Long thuộc huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Đây vốn là ngôi đền mà nhân dân ta dựng lên để thờ tự và tỏ lòng biết ơn với những vị tướng nhà Trần đã có công chống lại đế chế Nguyên – Mông hùng mạnh và hung hãn thế kỉ XIII. Vị trí của chùa chính là nơi diễn ra trận đánh đầu tiên, là thế trận bàn đạp cho chiến thắng hiển hách trên sông Bạch Đằng năm 1288. Như vậy có thể nói Chùa Cái Bầu là một sự kết hợp giữa đền với chùa – một tiền lệ chưa từng có trong những hệ thống những ngôi chùa ở Việt Nam. Địa điểm tiếp theo của chuyến du xuân là Đền Cô Bé Cửa Suốt. Theo truyền thuyết, Cô bé Cửa Suốt là con gái của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, tức là cháu gái của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Cô Bé Cửa Suốt là người thống lĩnh ba quân, thủy quân trấn ải vùng Cửa Suốt. Tuy nhiên, cũng có tài liệu cho rằng Cô bé Cửa Suốt chính là Tĩnh Huệ công Chúa, con gái của Tướng Quân Phạm Ngũ Lão. Sau này Cô lấy vua Trần Anh Tông nên còn gọi là Anh Tông Hoàng Đế Thứ Phi. Đền Cô Bé Cửa Suốt nằm trên địa phận huyện đảo Vân Đồn, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đây là một công trình tiêu biểu gắn với văn hoá Đạo Mẫu của Việt Nam. Điểm dừng chân cuối cùng của chuyến du xuân là đền Cửa Ông.



Đền Cửa Ông là một trong ba ngôi đền nổi tiếng nhất của tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi “gặp gỡ” của núi non, rừng già và biển cả. Nơi đây thờ Đức Ông Đệ Tam Cửa Suốt – Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng (con thứ ba của Trần Hưng Đạo). Ông là người có công lao to lớn trong việc trấn giữ vùng Đông Bắc của Tổ Quốc. Ngoài ra, nơi đây còn thờ đầy đủ các tướng sĩ nhà Trần và gia thất: Trần Quốc Tuấn, Trần Anh Tông, Trần Khánh Dư, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu,...

Chuyến du xuân là cơ hội giúp tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường thắt chặt tình đoàn kết và có thêm nhiều hứng khởi cho một năm mới. Hi vọng rằng trong năm 2023, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường THCS Phúc Lợi sẽ gặp nhiều may mắn và đạt được những thành tích đáng tự hào.

